

Số: 183/BC-TTĐVNN

Phong Thổ, ngày 08 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả điều tra dịch tễ xác định nguyên nhân phát sinh dịch bệnh đại động vật trên địa bàn xã Bản Lang huyện Phong thổ tỉnh Lai Châu

1. Tình hình dịch bệnh

Ngày 02/9/2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp nhận được tin báo từ UBND xã Bản Lang tại gia đình ông Vàng Văn Tường thuộc bản Nà Cúng xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, có 01 con chó (chó đực, màu trắng nặng 12kg) cắn người, tổng đàn 01 con chó. Sau khi nhận được thông tin Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành lấy 01 mẫu (đầu chó) mang đi xét nghiệm chẩn đoán bệnh Đại, kết quả có 01 mẫu dương tính (+) với bệnh Đại.

2. Kết quả điều tra dịch tễ

2.1. Kết quả điều tra

Qua thu thập thông tin, điều tra thực địa, phỏng vấn chủ chó, quan sát hiện trường, quan sát triệu chứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm thu thập được từ động vật mắc bệnh cho thấy.

Mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh đại được lấy từ con chó của hộ gia đình Vàng Văn Tường thuộc bản Nà Cúng xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Chó được gia đình nuôi mua từ tháng 4/2023 của gia đình ông Lò Văn Chung ở bản Phiêng Đanh xã Mường So về nuôi từ bé, lúc mua chó con mới được 2 tháng tuổi, chó mẹ đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đại, gia đình nuôi theo hình thức thả rông và chưa được tiêm phòng vắc xin đại.

Theo lời kể của chủ hộ gia đình thì con chó này đã bỏ ăn trước đó 04 ngày xuất hiện chảy nhiều nước dãi và mắt đỏ đến ngày 02/9/2023 cắn người rồi bỏ đi, số người bị chó cắn là 05 người (ông Vàng Văn Sư sinh năm 1994 vị trí cắn ở cổ tay, cháu Vàng Thị Thu Phương sinh năm 2015, cháu Vàng Thanh Tuấn sinh năm 2015, cháu Lò Văn Tiên sinh năm 2015, cháu Vàng Thị Thanh Thúy sinh năm 2016), trong đó ông Vàng Văn Sư và cháu Vàng Thanh Tuấn đã đi tiêm huyết thanh kháng đại con lại 03 người chưa tiêm huyết thanh kháng đại mà chỉ đi tiêm vắc xin phòng đại tại Trung tâm y tế huyện. Ngoài ra con chó đã đi cắn chó nhà ông Lò Văn Rẻ, chó ông Lò Văn Rẻ đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đại chó, mèo.

Khi nhận được thông tin từ UBND xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ đã đến kiểm tra thông tin và vận động gia đình tiêu hủy con chó nêu trên đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu gửi

Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm. Kết quả tại phiếu trả lời Kết quả số 5108/CD-XN ngày 07/09/2023 của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương 01 mẫu dương tính (+) với vi rút dại.

2.2. Đặc điểm dịch tễ tại địa phương

Đến thời điểm điều tra dịch tễ toàn bộ đàn chó, mèo của bản Nà Cúng, xã Bản Lang 80 con (chó 60 con, mèo 20 con). Tổng đàn chó, mèo của toàn xã theo số liệu tổng hợp quý II năm 2023 là 976 con thuộc 13 bản (trong đó chó 804 con, mèo 172 con).

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xuất hiện bệnh dại trên đàn chó, mèo tại các xã Bản Lang, Hoang Thèn, Khổng Lào. Xã Bản Lang nằm ở giữa tiếp giáp với xã Khổng Lào nên việc lưu hành vi rút trong môi trường tự nhiên rất lớn. Đa số các hộ dân đều nuôi chó thả rông và việc mua bán chó vận chuyển qua lại rất nhiều nên nguy cơ lây nhiễm từ vùng này sang vùng khác là rất cao.

Như vậy thực trạng nuôi chó thả rông, không được tiêm phòng vắc xin và việc lưu hành vi rút dại trong môi trường tự nhiên là nguyên nhân phát sinh ổ dịch nêu trên.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh dại, đang triển khai

Ngay khi có thông tin về tình hình dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình và lấy 01 mẫu đầu chó gửi đi xét nghiệm, kết quả 01 mẫu dương tính với bệnh Dại tại phiếu trả lời Kết quả số 5108/CD-XN ngày 2/9/2023 của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương.

Phối hợp với UBND xã Bản Lang tổ chức các biện pháp phòng chống: điều tra nguyên nhân ổ dịch, rà soát tổng đàn chó mèo, tuyên truyền người dân nhốt, xích và theo dõi, giám sát đàn chó, tuyên truyền 05 người bị chó cắn tiêm phòng vắc xin phòng Dại trên người, và 02 người đi tiêm huyết thanh kháng Dại, tiếp tục tuyên truyền 03 người còn lại đi tiêm huyết thanh kháng dại. Cấp phát 100 lít hóa chất, 50 kg vôi bột để tiêu độc khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh và 920 liều vắc xin dại để tổ chức tiêm phòng bổ sung và tiêm lại cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn.

4. Đề xuất và kiến nghị

Đề nghị UBND xã Bản Lang tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dại khẩn cấp theo quy định (giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin Dại trên đại bàn toàn xã; kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ...; báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định).

Chỉ đạo lực lượng y tế điều tra các trường hợp người bị chó cắn tuyên truyền vận động người dân đi tiêm phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thành lập đội tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển chó không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp thả rông chó, mèo, không chấp hành tiêm phòng dại cho chó, mèo theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng trong việc tham gia các biện pháp phòng, chống bệnh Đại; chủ động, thông báo tình hình bệnh trên đàn xã đến từng hộ dân và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Mở sổ theo dõi chó mèo để nắm bắt được những con chó, mèo nào được tiêm và những con nào chưa được tiêm phòng bệnh vắc xin đại để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng bản Nà Cúng tổ chức họp bản và tuyên truyền, thống kê lại toàn bộ số chó, mèo đã tiếp xúc với con chó bị bệnh, nhốt xích chó không được thả rông, triển khai tiêu hủy theo đúng quy định. Trường hợp không chấp hành xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo Kết quả điều tra dịch tễ xác định nguyên nhân phát sinh dịch bệnh đại động vật trên địa bàn xã Bản Lang huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu trong thời gian qua của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Thông tin và truyền huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: HCTH, CNTY.

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Phúc